

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่จบตามแผนการศึกษา	3	3	9	1. จัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าปริญญาโท/Thesis Clinic ปีการศึกษา 2 ครั้ง เน้นให้นิสิตวางแผนในการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถจบได้ตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดให้มีการอบรม I-Thesis และ Endnote ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. ชี้แจงนิสิตให้รับทราบถึงความสำคัญของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละของนิสิตที่จบตามแผนการเรียนของนิสิตในแต่ละชั้นปี ร้อยละ 50	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน ภายในระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี	-	1. จัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าปริญญาโท/Thesis Clinic ปีการศึกษา 2 ครั้ง เน้นให้นิสิตวางแผนในการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถจบได้ตามแผนในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 และ 20 ต.ค. 62 โดยได้ชี้แจงนิสิตให้รับทราบถึง 2. คณะแนะนำให้นิสิตเข้าอบรม I-Thesis และ Endnote ตามที่มหาวิทยาลัยจัด เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานของบัณฑิต	ค.ศ. 62 - ก.ย.63	
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์										ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ประธานหลักสูตรปริญญาโท	
ด้านความเสี่ยง	อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	3	2	6	1. สำนักรวบรวมความต้องการของคณาจารย์ที่ต้องการจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการเขียนคำขอเอกสารประกอบการเสนอ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ต้องการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นต่ออาจารย์ประจำคณะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	มีอาจารย์ประจำคณะ 1 คน ได้รับตำแหน่ง ผศ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42	อาจารย์ประจำคณะที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะได้มีการสำรวจความต้องการของคณาจารย์ที่ต้องการจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ยังไม่มีย้ายยื่นขอตำแหน่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการยื่นขอตำแหน่งใหม่ ทำให้อาจารย์ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวและใช้เวลาในการเขียนเอกสาร	ค.ศ. 62 - ก.ย.63	
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์										หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิเทศประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิเกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง	จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีน้อย	3	2	6	1. กำหนดให้อาจารย์ที่เคยขอทุนการนำเสนองานวิจัย 2 ปีซ้อนหลัง ต้องมีผลงานตีพิมพ์มาประกอบจึงจะสามารถขอทุนวิจัยปีงบประมาณต่อไปได้ 2. ประกาศเป็นข้อกำหนดให้คณาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเงื่อนไขที่ขอทุน	สัดส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ร้อยละ 25	คณาจารย์ประจำคณะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีจำนวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.84	-	1. กำหนดให้อาจารย์ที่เคยขอทุนการนำเสนองานวิจัย 2 ปีซ้อนหลัง ต้องมีผลงานตีพิมพ์มาประกอบจึงจะสามารถขอทุนวิจัยปีงบประมาณต่อไปได้ 2. ประกาศเป็นข้อกำหนดให้คณาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน การวิจัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ในปีงบประมาณ 2563 คณาจารย์ประจำคณะที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมี 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของคณาจารย์ทั้งหมด	ค.ศ. 62 - ก.ย.63	
ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์										คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย	
ด้านความเสี่ยง	การพึ่งพารายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)	3	2	6	1. ขยายจำนวนการรับนิสิตในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 2. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ให้เปิดรับนิสิตในนอกเวลาราชการ 3. รับนิสิตต่างชาติมาเรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต เพิ่มขึ้น	รายได้อื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ภาคปกติ) เพิ่มขึ้น	1. คณาจารย์ของคณะไม่มีทักษะในการบริหารเพื่อจัดหารายได้จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. กฎระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยที่ไม่อำนวยความสะดวกในการหารายได้จากทางอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษา	การพึ่งพารายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)	1. ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จากหลักสูตรภาษาไทยเป็นหลักสูรนานาชาติ (นอกเวลาราชการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2563) เพื่อจะจัดหารายได้เพิ่มมากขึ้น	ค.ศ. 62 - ก.ย.63	
ด้านการเงิน										คณบดี/ประธานหลักสูตร	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ	การยืมเงินตรงจ่ายจากส่วนการคลัง	3	2	6	คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้ด้านการเงิน เรื่อง "การยืมเงินตรงจ่ายจากส่วนการคลัง" แก่หัวหน้าโครงการสัญญาฯ คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	โครงการยืมเงินตรงที่ปิดทันตามกำหนด ร้อยละ 60	1. คณะจารย์ เจ้าหน้าที่รวมทั้งนิสิตยังขาดความรู้ในเรื่องการยืมเงินตรงจ่ายจากส่วนการคลัง 2. กฎระเบียบ ข้อกำหนด และขั้นตอนของส่วนการคลัง มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	-	คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้ด้านการเงิน เรื่อง "การยืมเงินตรงจ่ายจากส่วนการคลัง" แก่หัวหน้าโครงการสัญญาฯ คณะจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62	ค.ศ. 62 - ก.ย. 63	-
										คณบดี/หัวหน้าสาขา เศรษฐศาสตร์/ รองคณบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์และ ประกันคุณภาพ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 วาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... .....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 วันที่ 25 สิงหาคม 2563